

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๐๒.๑/ว ๑๘๗๒



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างการสำรวจปริมาณงานจากภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการของจังหวัด โดยจะทำการสำรวจปริมาณงานทั้งจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนด และการพัฒนาตามกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (คสช.) แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๙) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งกรอบในการพัฒนาของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ดังนั้น เพื่อให้การวิเคราะห์ภารกิจของผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในการบริหารราชการจังหวัดมีความครบถ้วนสมบูรณ์และสะท้อนปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ ทั้งจากภารกิจตามที่กฎหมายกำหนด และการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงต่าง ๆ ในระดับพื้นที่ จึงขอให้จังหวัดได้ให้ความสำคัญในการกรอกข้อมูลโดยดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลปริมาณงานของจังหวัดตามแบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัดที่ส่งมาด้วย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวต้องมีหลักฐานอ้างอิงเชิงประจักษ์ เช่น รายงานประจำปี รายงานผลการปฏิบัติงาน คำสั่งแต่งตั้ง หรือหลักฐาน อื่น ๆ โดยขอความกรุณาเก็บรวบรวมไว้ที่สำนักงานจังหวัดเพื่อการตรวจสอบ และขอให้หัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้วย แล้วส่งแบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัดให้กระทรวงมหาดไทย พร้อมไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ Microsoft Office Excel หรือ Microsoft Office Word ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ planning.hr.moi@gmail.com ภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อนำข้อมูลปริมาณงานของจังหวัดดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลต่อไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการตอบแบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ให้สอบถามได้ที่ กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวง

๒. มอบหมายข้าราชการให้เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบแบบจัดเก็บข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด จำนวนอย่างน้อยจังหวัดละ ๑ คน และมอบหมายให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อมูลปริมาณงานของจังหวัด ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ คน โดยให้เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการจากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ให้ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษภา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๘๗๙๐, (มท.) ๕๐๓๖๕-๖, ๕๐๖๙๔-๕

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ ทาง www.personnel.moi.go.th หัวข้อ “ชาวประชาสัมพันธ์”